

**BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA ĐẠI DIỆN HỘ VAY VỐN**  
**Về tín dụng chính sách xã hội kịp thời đồng hành cùng mỗi**  
**người dân trên mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời**  
**"học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, an cư"**

*Người báo cáo: Nguyễn Thị Vĩnh An*

*Hộ vay vốn, địa chỉ: Khu phố 11, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị*

***Kính thưa Quý vị đại biểu!***

***Kính thưa Hội nghị!***

Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và phát biểu những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về quá trình gia đình tôi được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước qua Ngân hàng chính sách xã hội. Lời đầu tiên, cho phép tôi kính gửi đến quý vị đại biểu và các đồng chí lời chúc sức khỏe, chúc Hội nghị của thành công tốt đẹp.

***Kính thưa Hội nghị!***

Thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự ưu việt của Đảng và Nhà nước, là một kênh tín dụng cứu cánh giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn; Góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Với những ý nghĩa to lớn đó, bản thân tôi và gia đình là những minh chứng sống động nhất cho sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội với các đối tượng trong xã hội. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông của huyện vùng trũng Hải Lăng, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào 2 vụ lúa nên việc duy trì cho con em đến giảng đường Đại học vô cùng khó khăn. Giữa lúc rất nhiều gia đình cho con em nghỉ học để vào miền Nam lập nghiệp trong các nhà máy, xí nghiệp, ba mẹ tôi vẫn kiên trì bám trụ cho 4 anh em tôi đến trường bởi suy nghĩ của ba mẹ rất đơn giản rằng “chỉ có đến trường mới là con đường thoát nghèo bền vững nhất”. Nói là vậy nhưng để gánh gồng vượt qua con đường ấy vô cùng gian nan, vì vậy ba tôi đã giao hết trọng trách quán xuyến gia đình cho mẹ để đi kinh tế mới trồng cây cà phê tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa với hy vọng tìm hướng đi mới cho cả gia đình. Những ngày đầu lên chốn hoang vu, thiếu thốn, mọi

nguồn kinh phí mua đất, giống cây và phân bón ... đều nhờ vào gói vay hỗ trợ từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hướng Hóa ủy thác qua Hội Cựu chiến binh xã Hướng Phùng. Được hỗ trợ vay vốn nhưng để sống dựa vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn, câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa và thậm chí mất mùa mất luôn cả giá khiến đời sống gia đình vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Tôi còn nhớ mỗi lần anh chị em chúng tôi làm hồ sơ dự thi ba đều căn dặn “Ba chỉ nuôi nổi khi con học ở Huế thôi nghe”, vì thời đó vé tàu đi về giữa Diên Sanh và Huế chỉ có 9 nghìn đồng, nếu học ở Huế chúng tôi sẽ bó tay bó chân từ quê vào được, tiền ba mẹ gửi vào cũng ít hơn. Giữa lúc con cái ngày một lớn, tiền ăn học ngày một cao, mỗi lần đến kỳ gửi tiền cho chúng tôi ba mẹ phải chạy vay mượn nhà này nhà kia rất vất vả. May mắn sao năm 2007 có gói vay dành cho học sinh sinh viên, đó thực sự là cứu cánh cho gia đình tôi lúc bấy giờ.

### ***Kính thưa các đồng chí!***

Khi đang đứng ở đây nghĩ về quãng thời gian gian khó của gia đình, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh rạng rỡ của mẹ tôi khi đi nhận tiền từ Ngân hàng về, lúc đó em gái tôi hỏi “Răng mà đi vay tiền mắc nợ họ mà mẹ mừng dữ rứa”, Mẹ tôi mới ôn tồn giải thích “Chưa kể chuyện lãi bên Ngân hàng Chính sách xã hội rẻ hơn mà có người cho vay để mỗi tháng không lo lắng suy nghĩ xem nhà ai có tiền để tới mượn, rồi vay chỗ ni đập chỗ tê là mẹ hạnh phúc rồi”. Vất vả, cực nhọc là thế nhưng cả nhà chúng tôi đã dìu dắt nhau vươn lên, đến hôm nay dù vẫn là khách hàng thân thiết của Ngân hàng Chính sách xã hội nhưng ba mẹ tôi có thể nở nụ cười mãn nguyện vì cả 4 đứa con đều ăn học thành tài, có công ăn việc làm ổn định, không phải sống dựa vào nông nghiệp bấp bênh như ba mẹ.

### ***Kính thưa quý vị đại biểu!***

Cơ duyên của tôi và gia đình với Ngân hàng Chính sách xã hội chưa dừng lại ở đó. Khi lập gia đình, tôi và chồng có xuất phát điểm chung đều là sinh ra trong những gia đình thuần nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chỉ khác một điều là tôi ở Hải Lăng còn anh ở Vĩnh Linh vào Đông Hà làm việc. Với phương châm “Ăn lần mần dọt”, ki cóp vay mượn người thân người quen chúng tôi mua được mảnh đất nhỏ ven thành phố, định bụng bao giờ có 1 nửa tiền sẽ làm nhà. Hơn 5 năm sống ở Đông Hà chúng tôi đã trải qua 5 nhà trọ khác nhau: chỗ thì an ninh tốt nhưng quá nóng, chỗ thì mát cấp quá nhiều; chỗ thì người ta lấy lại để bán, chỗ người ta lấy lại để xây nhà trọ quy mô hơn... Trận mưa lớn năm 2018 là một kỷ niệm vợ chồng tôi không bao giờ quên, năm ấy tất cả mọi thứ trong nhà đều ướt, chỉ duy nhất chiếc giường để con gái nhỏ nằm ngủ khô ráo.

Với nguồn thu nhập còn thấp như vợ chồng tôi thì một ngôi nhà của chính mình là điều ước xa vời. Cái cảnh nồm nớp lơ sợ khi mùa mưa tới, rồi mùa nắng

thì vợ chồng chia nhau ở lại cơ quan buổi trưa để tránh nóng... khiến chúng tôi bắt đầu liêu lĩnh nghĩ đến việc làm nhà. Nhất là khi nắm bắt qua loa phát thanh khu phố và qua xem tivi đài phát thanh truyền hình Quảng Trị, tôi đã mạnh dạn đến Ủy ban nhân dân Phường 5 đăng ký nhu cầu vay vốn chương trình Nhà ở xã hội. Thú thực, khi làm hồ sơ tôi cũng tự nhủ không nên quá hy vọng nhiều bởi vì nhu cầu quá lớn trong khi nguồn vốn có hạn. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với tôi một lần nữa, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ với cuộc đời tôi. Ngày cán bộ tín dụng báo tôi lên làm hồ sơ tôi mới thấm thía câu nói năm xưa của mẹ, tôi cũng nhận ra rằng "*Thì ra hạnh phúc của mỗi người đôi khi không phải điều gì quá cao xa mà chỉ là được vay vốn với lãi suất thấp*". Hiện tại, ngôi nhà của chúng tôi đang trong quá trình xây dựng, ngôi nhà với diện tích khá khiêm tốn 137 m<sup>2</sup>, dự định sẽ hoàn thành trong tháng 11/2019, chỉ cần nghĩ được ở trong ngôi nhà của chính mình, không phải thấp thỏm lo âu khi mưa to, nắng lớn hay khi chủ nhà có nhu cầu đòi lại lòng tôi đã vô cùng mãn nguyện.

***Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!***

Hôm nay, tôi đứng đây kể câu chuyện của bản thân và gia đình không phải để than nghèo kể khổ, mà tôi chỉ muốn chia sẻ rằng trong chặng đường vượt khó của chúng tôi, của mỗi học sinh sinh viên, mỗi người nông dân hay công chức viên chức thu nhập thấp luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các gói vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Và tại diễn đàn này, bằng tình cảm chân thành nhất tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã luôn kịp thời đồng hành cùng mỗi người dân trên mỗi giai đoạn quan trọng của đời người, đó là học tập, là lập nghiệp, khởi nghiệp, là an cư.

Các đồng chí biết không? Ngay sau khi nghe tin tôi được vay vốn từ gói hỗ trợ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội, rất nhiều người đã liên lạc với tôi, họ mừng cho tôi và cũng muốn hỏi cách thức để được vay vốn. Điều đó cho thấy nhu cầu của người dân rất lớn, vì vậy tại Hội nghị này tôi kính đề nghị lãnh đạo Đảng, Chính phủ bổ sung nguồn vốn để nhiều người có hoàn cảnh như tôi được tiếp cận, hỗ trợ từ đó góp phần ổn định cuộc sống yên tâm lao động, cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của quê hương, đất nước.

***Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!***

Tín dụng chính sách xã hội đã thực sự góp phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tôi chợt nhớ đến lời phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải đẩy mạnh tín dụng chính sách xã hội để giúp mọi hoàn cảnh khó khăn trong xã hội nâng lên để không ai bị bỏ lại phía sau. Có thể khẳng định các chương trình

tín dụng chính sách đã góp phần tăng cường hiệu quả lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ.

Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, thành công, kính chúc Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phát triển, ngày càng đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.